

quản đốc, lò trưởng, tầng trưởng, ca trưởng; đốc công, đội trưởng và các chức danh tương đương, được hưởng bằng tiêu chuẩn thực phẩm của công nhân mỏ lộ thiên hoặc hầm lò.

b) Công nhân chống lò chợ vỉ sắt, công nhân lò đá, công nhân lò giếng được hưởng tiêu chuẩn thực phẩm của công nhân đi lò nhanh.

Điều 2. — Bộ Lao động bàn với Bộ Nội thương và các ngành liên quan quy định cụ thể và hướng dẫn việc thi hành quyết định này.

Điều 3. — Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1971.

Hà-nội, ngày 7 tháng 7 năm 1971

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

ĐỖ MƯỜI

CHỈ THỊ số 2546-VP7 ngày 10-8-1971
về việc sửa đổi mức trợ cấp nhà
ăn tập thể.

Đề bảo đảm chi phí quản lý nhà ăn tập thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi mức trợ cấp nhà ăn tập thể như sau :

1. Mức trợ cấp của Nhà nước cho công nhân viên chức, học sinh đại học, trung học chuyên nghiệp và học sinh các trường lớp công nhân học nghề, ăn tại các nhà ăn tập thể trước đây quy định 1 đồng 8/một người/một tháng (chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 127-TTg ngày 1-4-1961) kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1971 được nâng lên 2 đồng 8 hoặc 3 đồng/một người/một tháng, tùy theo từng khu vực, theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội thương.

Ngoài khoản trợ cấp của Nhà nước, các nhà ăn tập thể vẫn được trích 5% trong số tiền ăn hàng tháng của người ăn (trừ học sinh đại học, trung học chuyên nghiệp và học sinh công nhân học nghề,) dùng làm chi phí quản lý.

2. Công nhân, viên chức ăn tại các quán ăn đường phố như tổ hợp tác, tổ phục vụ cũng được Nhà nước trợ cấp; các quán ăn này phải được phép đăng ký nấu cơm tháng và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ngành nội thương.

Những người trong gia đình công nhân, viên chức, gồm bố, mẹ (nếu mất sức lao động) và con (nếu chưa đến tuổi lao động) hiện nay đang ăn ở nhà ăn tập thể tạm thời vẫn đóng 1 đồng/một người/một tháng như hiện nay (không kể khoản trích 5% trong số tiền ăn hàng tháng); phần

còn thiếu theo định mức trợ cấp trên đây thì ngân sách Nhà nước cấp bù.

3. Khoản trợ cấp của Nhà nước, cộng với khoản đóng góp của người ăn như nói ở điểm 1 đủ bảo đảm chi phí quản lý nhà ăn tập thể.

Các nhà ăn tập thể phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần phục vụ, đảm bảo ăn uống tốt cho cán bộ, công nhân và học sinh đại học, trung học chuyên nghiệp, học sinh công nhân học nghề; cải tiến quản lý nhà ăn để lấy thu bù chi, kinh doanh phục vụ không lấy lãi và không được phép lỗ vốn; phải xếp lương nhân viên nhà ăn theo đúng thang lương chung của Nhà nước đã ban hành.

4. Bộ Nội thương và các ngành, các cấp tăng cường lãnh đạo và quản lý các nhà ăn tập thể để bảo đảm ăn uống tốt cho cán bộ, công nhân và học sinh.

Bộ Nội thương cùng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành các quy định trên đây.

Hà-nội, ngày 10 tháng 8 năm 1971

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC BỘ

BỘ LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ số 12-LĐ/TT ngày 9-8-1971
hướng dẫn việc cấp áo quần lao
động cho công nhân, lao động xây
dựng cơ bản.

Ngày 9 tháng 6 năm 1971, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 163-TTg cấp cho công nhân, lao động phổ thông trên các công trường xây dựng cơ bản một bộ áo quần lao động không phải trả tiền. Đề việc may, cấp phát, sử dụng được thống nhất, Bộ Lao động hướng dẫn thêm một số điểm như sau :

1. Quy cách may và loại vải may :

— Áo, quần lao động may theo kiểu giản dị, tiện lợi khi làm việc (áo may kiểu bờ-lu-dông đơn giản, có 2 túi trên có nắp, tay thẳng có khuy cúc cài cửa tay; quần may kiểu quần ta (quần bà ba, ống rộng vừa và có khuy cúc cài ở ống).

— Vải loại dày, chắc sợi, màu xanh, ghi, hoặc màu cỏ úa.